

## BÁO CÁO

### Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Đắk Tô khóa XIII

Thực hiện Báo cáo số 300/BC-HĐND, ngày 13/4/2021 của Thường trực HĐND huyện Đắk Tô về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021,

UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII, cụ thể như sau:

#### 1. Cử tri Phạm Tấn Lực - Khối 2 thị trấn Đắk Tô:

*Quy trình thu gom rác thải của Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện chưa hợp lý, các thùng rác bị ứ đọng và chưa thu gom kịp thời nên bốc mùi hôi thối. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo có giải pháp cụ thể để xử lý vấn đề trên.*

Hiện nay, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện tổ chức quy trình thu gom rác thải cơ bản đảm bảo theo các quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; việc thu gom được thực hiện cơ bản đúng tuyến, đúng lịch. Tuy nhiên, quá trình thu gom vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như việc thu gom trong giai đoạn cao điểm lễ, tết; thu gom lúc sửa chữa, bảo trì 01 xe ép rác, chỉ còn 01 xe hoạt động...

Trong thời gian đến, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện làm tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời có giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên để không xảy ra trường hợp rác bị ứ đọng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống nhân dân.

#### 2. Cử tri Nguyễn Tiến Tộ - Khối 6 thị trấn Đắk Tô:

*Đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc một số trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến sức khỏe Nhân dân.*

Sau khi nhận được kiến nghị cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực tế trên địa bàn khối 6, thị trấn Đắk Tô. Qua kiểm tra, trên địa bàn khối 6, thị trấn Đắk Tô có 02 cơ sở chăn nuôi heo quy mô vừa đang hoạt động<sup>1</sup>. Trong đó, tại thời điểm kiểm tra, 01 cơ sở không có mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến môi trường cho khu vực xung quanh; 01 cơ sở của hộ ông Phan Công Vị với lượng heo khoảng 200 con, hộ có sử dụng thuốc sát trùng để khử mùi và hạn chế dịch bệnh. Tuy nhiên, do hộ chỉ xây dựng hệ thống xử lý với 01 hầm biogas để xử lý

<sup>1</sup> Của hộ ông Phan Công Vị - Trú tại khối 5, thị trấn Đắk Tô với diện tích chuồng trại 630m<sup>2</sup> và của ông Nguyễn Hồng Hà - Trú tại khối 5, thị trấn Đắk Tô với diện tích chuồng trại 450 m<sup>2</sup>.

chất thải và 06 hồ lắng nước thải lộ thiên, do đó, nước thải chăn nuôi chưa được xử lý triệt để qua hệ thống 6 hồ lắng đã gây ra mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở các hộ nghiêm túc thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, không để ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh; đồng thời, yêu cầu hộ ông Phan Công Vị thực hiện ngay việc che chắn 06 hồ lắng lộ thiên và cải tạo, nâng cấp hệ thống biogas để xử lý nước thải, chất thải để đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng quy định. Trường hợp hộ không chấp hành thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định.

Trong thời gian đến, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng với UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra, đảm bảo không để các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư làm ảnh hưởng đến môi trường sống của Nhân dân trên địa bàn huyện.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- TT HĐND, UBND thị trấn Đắk Tô;
- Lưu: VT, THHD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Hoàng Nam**